

Khánh Hòa phát động kích cầu du lịch với chủ đề “đến để yêu”

20:51 15/10/2024

Tác giả: Đang cập nhật

Khánh Hòa đã đạt mục tiêu 9 triệu lượt khách và phát động kích cầu du lịch với chủ đề “Du lịch Nha Trang - Khánh Hòa, đến để yêu”.

Ngày 13/10, tại quảng trường 2 tháng 4, TP. Nha Trang, Hiệp hội Du lịch Nha Trang - Khánh Hòa tổ chức chương trình công bố du lịch Khánh Hòa đạt 9 triệu lượt khách và phát động kích cầu du lịch với chủ đề “Du lịch Nha Trang - Khánh Hòa, đến để yêu”.



Lãnh đạo tỉnh cùng các đại biểu và lãnh đạo ngành du lịch bấm nút công bố Khánh Hòa hoàn thành mục tiêu đón 9 triệu khách trong năm 2024

Tham dự có Đại sứ du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc Lý Xương Căn; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Khắc Toàn; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tấn Tuân; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hữu Hoàng.

Trong chương trình, ngành du lịch Khánh Hòa đã công bố hoàn thành chỉ tiêu đón 9 triệu lượt khách của năm 2024. Theo đó, năm 2024, ngành du lịch Khánh Hòa đặt mục tiêu đón 9 triệu lượt khách lưu trú, trong đó có 3 triệu lượt khách quốc tế; doanh thu 40.100 tỷ đồng. Chỉ tiêu đã đạt trước 3 tháng, với khoảng 9 triệu lượt khách lưu trú (hoàn thành 100% kế hoạch), trong đó có 3,6 triệu lượt khách quốc tế; tổng doanh thu du lịch ước đạt 44.138,4 tỷ đồng (vượt 10% kế hoạch năm 2024). Ngày 1/10, Sở Du lịch đã tổ chức lễ đón vị khách thứ 9 triệu đến Khánh Hòa trong năm 2024. Đó là bà An Jin Yeong (quốc tịch Hàn Quốc) đi chuyến bay của Vietnam Airlines từ Incheon (Hàn Quốc) đến Cam Ranh.



Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hữu Hoàng phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại chương trình Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Lê Hữu Hoàng nhấn mạnh du lịch đã có nhiều đóng góp quan trọng, thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh Khánh Hòa, tổng thu du lịch đóng góp quan trọng trong GDP của tỉnh... Sự thành công của du lịch Khánh Hòa

là kết quả của cả chặng đường phát triển với sự đóng góp quý báu của những cán bộ và người lao động trong ngành du lịch; sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của các cơ quan, ban, ngành, địa phương; sự năng động, sáng tạo của cộng đồng doanh nghiệp; sự vào cuộc tích cực của các cơ quan thông tấn, báo chí và sự ủng hộ, đồng hành của du khách trong và ngoài nước.

Cũng trong chương trình, lãnh đạo tỉnh đã trao kỷ niệm chương vinh danh và tri ân các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển của ngành du lịch Khánh Hòa trong thời gian qua. Nhân dịp này, Hiệp hội Du lịch Nha Trang - Khánh Hòa đã trao Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh 127 triệu đồng để hỗ trợ các tỉnh phía bắc bị ảnh hưởng vì cơn bão số 3.



Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Toàn và Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tấn Tuân trao kỷ niệm chương



Chương trình nghệ thuật tại chương trình

Tại buổi lễ, Hiệp hội Du lịch Nha Trang, Khánh Hòa đã chính thức phát động kích cầu du lịch với chủ đề “Du lịch Nha Trang - Khánh Hòa, đến để yêu” với nhiều ưu đãi dành cho du khách đến du lịch ở xứ Trầm Hương trong những tháng cuối năm 2024 như: Du khách quốc tế sẽ lưu trú đêm được miễn phí 1 đêm, du khách trong nước lưu trú 4 đêm được miễn phí 1 đêm; giảm từ 10 - 20% giá dịch vụ tại các khu điểm vui chơi giải trí, dịch vụ ăn uống... Ban tổ chức trao giải bốc thăm may mắn dành cho khán giả đến theo dõi chương trình với nhiều phần quà hấp dẫn như: tour du lịch Hàn Quốc, voucher nghỉ dưỡng tại các khách sạn, resort ở Nha Trang - Khánh Hòa.

Thanh Bình

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/public/index.php/khanh-hoa-phat-dong-kich-cau-du-lich-voi-chu-de-%E2%80%9Cden-de-yeu%E2%80%9D>